

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

“ Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.



Buổi sinh hoạt chính trị ngày 16/12/2024 tại Chi bộ trường THCS thị trấn Trâu Quỳ đã để lại dấu ấn sâu sắc khi đồng chí Bùi Thị Thủy triển khai những tư tưởng cốt lõi của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Tinh thần đoàn kết, vai trò của giáo dục, và trách nhiệm cá nhân trong kỷ nguyên mới được khẳng định mạnh mẽ, như một kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, đảng viên và giáo viên trong hành trình đổi mới, phát triển.



(Chi bộ Trường THCS TT Trâu Quỳ Tiến hành sinh hoạt tư tưởng chính trị theo chuyên đề)

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” – câu nói quen thuộc của Bác Hồ một lần nữa vang vọng trong buổi sinh hoạt chính trị đặc biệt của Chi bộ trường THCS thị trấn Trâu Quỳ. Ngày 16/12/2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Thủy – Phó Bí thư Chi bộ trường THCS TT Trâu Quỳ, buổi họp đã triển khai sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Buổi sinh hoạt không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về tầm nhìn và sứ mệnh mà Đảng giao phó, mà còn là cơ hội để thấm nhuần tư tưởng đoàn kết, nâng cao vai trò giáo dục, và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân – đặc biệt là đội ngũ giáo viên – trong công cuộc phát triển đất nước.





(Không khí học tập chuyên đề nghiêm túc của toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Trường THPT TT Trâu Quỳ)

Trong bối cảnh thế giới biến động không ngừng, Việt Nam đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trên trường quốc tế. Kỷ nguyên mới mang đến những cơ hội lớn lao nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết và đồng lòng của toàn dân tộc.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: *“Chúng ta đang sống trong thời đại mà tư duy, sáng tạo, và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân chính là yếu tố quyết định thành công.”* Những thành tựu của đất nước trong việc giữ vững ổn định kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, và hội nhập quốc tế đã minh chứng cho sức mạnh nội tại của dân tộc. Tuy nhiên, để chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, không thể thiếu sự dẫn dắt của giáo dục và sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Thị Thủy đã nhấn mạnh: *“Tinh thần đoàn kết là giá trị cốt lõi đã tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong quá khứ, và ngày nay, nó tiếp tục là chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai.”*

Đoàn kết không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân dân ta. Trong bối cảnh kỷ nguyên mới, đoàn kết không chỉ dừng lại ở tinh thần mà cần thể hiện bằng những hành động cụ thể, từ việc hợp

tác giữa các ngành nghề, lĩnh vực, đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân trong một tập thể.

Tại Chi bộ THCS thị trấn Trâu Quỳ, tinh thần đoàn kết đã và đang được phát huy qua những hoạt động thiết thực như hỗ trợ học sinh nghèo, đổi mới phương pháp dạy học, và xây dựng môi trường học đường tích cực, lành mạnh.



(Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ- Bùi Thị Thủy triển khai nội dung chuyên đề)

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, giáo dục được nhắc đến như một trụ cột chính yếu của kỷ nguyên mới. Đồng chí khẳng định: *“Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, giáo dục phải được đặt lên hàng đầu, bởi đó là nền tảng để kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.”*

Đồng chí Bùi Thị Thủy đã triển khai những nội dung này một cách cụ thể và rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mỗi giáo viên trong việc xây dựng nền giáo dục đổi mới, sáng tạo. Giáo dục không chỉ truyền tải tri thức mà còn phải là môi trường nuôi dưỡng nhân cách, khơi gợi khát vọng cống hiến và ý chí vượt khó của mỗi học sinh. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi Đảng viên, giáo viên, các đ/c không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Từ những tiết học lý thuyết đến các hoạt động trải nghiệm thực tế, học sinh được khuyến khích tư duy độc lập, làm việc nhóm, và tự tin bước vào tương lai.

“Kỷ nguyên mới là thời đại của những người dám nghĩ, dám làm, và dám chịu trách nhiệm.” Tinh thần ấy của Tổng Bí thư Tô Lâm được đồng chí Bùi Thị Thủy triển khai rõ nét trong buổi sinh hoạt.

Trách nhiệm của mỗi cá nhân không chỉ nằm ở việc hoàn thành công việc được giao, mà còn là sự chủ động đóng góp cho tập thể, cộng đồng. Đối với đội ngũ giáo viên, trách nhiệm còn lớn lao hơn thế: đó là trách nhiệm truyền cảm hứng, xây dựng thế hệ học sinh không chỉ giỏi về tri thức mà còn giàu về nhân cách. Tại Chi bộ THCS thị trấn Trâu Quỳnh, mỗi giáo viên đã ý thức rõ vai trò của mình trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục. Sự tận tâm, nhiệt huyết, và sáng tạo của họ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn tạo nên những giá trị lan tỏa, xây dựng một môi trường giáo dục tiên bộ và bền vững.



Từ những tư tưởng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, buổi sinh hoạt chính trị tại Chi bộ THCS thị trấn Trâu Quỳnh đã khẳng định rõ: đoàn kết, giáo dục, và trách nhiệm chính là chìa khóa để mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đỗ Thị Hải Yến- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường, tinh thần ấy không chỉ được quán triệt mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến từng cán bộ, giáo viên. Đó là niềm tin, là động lực để mỗi người không ngừng nỗ lực, đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và sự thịnh vượng của đất nước. Hãy để tinh thần đoàn kết và trách nhiệm lan tỏa, để giáo dục trở thành ngọn đuốc soi đường, và để mỗi chúng ta cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng trong kỷ nguyên mới.

**Tác giả: Tống Hà
THCS TT Trâu Quỳnh**